



JAPAN ALPS NO.1

โตเกียว-ฟูจิ-มัตสึโมโตะ-เจแปน แอลป์-ทาคา ยาม่า 6วัน3คืน



ราคาเริ่มต้น..
46,900
บาท/ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 3คืน

รหัสสินค้า : JPO23-096

ออกเดินทาง : เม.ย. - พ.ค.. 2561

- ** ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดเยี่ยมของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"
- ** ชม"ปราสาทมัตสึโมโตะ" สัญลักษณ์ของเมืองและได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น
- ** ชมหมู่บ้านมรดกโลก "ชิราคาวาโกะ" อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
- ** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี
- ** ความสวยงามของ "ชมดอกซากุระ" ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (สำหรับเดือนเมษายน)





วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮานอย

19.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
22.45 น. เห็นฟ้าสูง ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2 วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - ชมทุ่งพืชมอส SHIBAZAKURA PARK - โอชิโนะ ฮัคโค - ออนเซ็น+ซาปุกซ์ไม่อัน

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮานอย ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคารม” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า “ถนนนาคามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมมานาซันนิค ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก และนำทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิตะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ความถี่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอคอยต่าง ในมณฑลทกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอคอยเอ็นทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นนำท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่น และเครื่องสำอาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย

🎁 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

จากนั้นนำท่านสัมผัสความงดงามระรานตาของพรมสีชมพูขนาดใหญ่ของ “ทุ่งดอกพืชมอส” ลักษณะดอกมี 5 กลีบคล้ายๆ ดอกซากุระ คนญี่ปุ่นจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ชิบะซากุระ” แต่จริงๆ แล้วเป็นพืชคนละชนิดกัน ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับทุ่งดอกไม้หลากสีตั้งแต่สีขาว ชมพูอ่อนๆ จนถึงสีชมพูเข้ม ตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคโค” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดในโลกของญี่ปุ่นอีกด้วย



พักที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

🎯 **รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!**ให้ท่านได้ทานชาบูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น

พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย



วันที่ 3 ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาทคาโตะ หรือ ชมทิวลิป สวนสาธารณะฮานาโนะมียาโกะ - ไร่วาชาบิโดโอะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ

🎯 **รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม**

สำหรับคณะเดินทาง เมษายน 2561 (ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาทคาโตะ)

จากนั้นนำท่านสู่ “สวนสาธารณะปราสาทคาโตะ” เป็นสถานที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของจุดชมดอกซากุระในญี่ปุ่น บริเวณรอบๆมีต้นซากุระสีชมพูสายพันธุ์โคอิกัน (Kohigan) ประมาณ 1,500 ต้น เริ่มปลูกในปี 1875 และเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม มีการจัดเทศกาลดอกซากุระเป็นประจำทุกปีในเดือนเมษายนทั้งเดือน โดยการตกแต่งสวนให้มีบรรยากาศของเทศกาลที่คึกคัก ผู้เข้าชมมากมายต่างพากันมารวมตัวกันที่นี่ **ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยดอกซากุระ** เป็นฉากหลังที่สวยงามรอบปราสาท *(ความสวยงามของดอกซากุระ...ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)*

สำหรับคณะเดินทาง พฤษภาคม 2561 (ชมทิวลิป ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมียาโกะ)

จากนั้นนำท่านสู่ “สวนสาธารณะฮานาโนะมียาโกะ” สวนสาธารณะริมทะเลสาบยามานากาโกะ ที่มีการจัดแสดงทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง มีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร ให้ท่านได้ชม **“ดอกทิวลิป”** ตามอัธยาศัย พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังที่สวยงาม *(ความสวยงามของดอกทิวลิป...ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)* จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ไร่วาชาบิโดโอะ” ตื่นตาตื่นใจกับ “ต้นวาชาบิ”มากมาย พร้อมเรียนรู้ถึงขั้นตอนการเพาะปลูกและการนำมาทำเป็นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื้อขนมและของที่ระลึกที่ทำมาจากวาชาบิสตๆ หรือจะเลือกชิม “ไอศกรีมรสวาชาบิ” รสชาติดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแถบนี้เท่านั้น อีสาระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของแปลงวาชาบิตามอัธยาศัย

🎯 **รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**

นำท่านชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” **(ชมด้านนอก)** สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทำด้วยสีดาสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทสีขาว จากนั้นให้ท่านซื้อบั้ง ชื่อของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชาติ ที่ “ถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะ” บริเวณใกล้กับปราสาท ที่ยังคงลักษณะบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างที่เป็นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี ทำให้ได้บรรยากาศที่เหมาะสมแก่การถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง

🎯 **รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)**





พักที่ **ROUTE-INN COURT HOTEL MATSUMOTO** หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว



วันที่ 4 ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ) - เมืองคานาซาวา - มิสึอิ แอท์เล็ท โอยะเบะ

📍 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของเส้นทาง "เจแปน แอลป์" เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิกที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม

- * อิงซาว่า เส้นทางธรรมชาติ นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะเลดูโมงคิได้ภูเขาเป็นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร
- * เชื้อนคุโรเบะ นำท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้วบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสู่สันเชื้อนคุโรเบะ เชื้อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเชื้อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิถีที่โอฬารตระการตาของเทือกเขา
- * คุโรเบะโดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นหวลิก สร้างความตื่นตาตื่นใจยิ่งแก่นักท่องเที่ยวทุกคน นำท่านโดยสารกระเช้าข้ามหวลิกซึ่งสลึงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาค้ำสลึงคั่นกลางเลย เป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่ากระเช้าพานิรามา

📍 รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ทเบ็นโตะ (เซ็ทกล่อง)

- * ไดคัมโป นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะเลดูโมงคิได้ภูเขาทาเทยามาที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา
- * ดอยมูโรโด นำท่านโดยสารรถโค้ชสูยอดดอย โดยโซเฟอร์มีอาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น้ำตกเมียวโจ เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่าสนดึกดำบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และลัดเลาะไปตามซอกกำแพงหิมะที่สูงกว่า 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงต้นเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดดอยมูโรโด คือ จุดชมวิวยอดนิยมของเส้นทางนี้บริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ติดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร้างความประทับใจให้แก่ท่านไม่รู้ลืม

* นำท่านนั่งรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้วบันไดจากที่ราบสูงบิโจโดร่าเพื่อเปลี่ยนรถโค้ชสายธรรมชาติได้ และชมความแรงของน้ำที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ำสี่เหลี่ยมรดที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่างสู่ทาเทยามา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "เมืองคานาซาวา" เพื่อช้อปปิ้งจุใจกับ "มิสึอิ แอท์เล็ท โอยะเบะ" ซึ่งเป็น Outlet Mall ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำและร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงไว้มากกว่า 240 ร้าน นอกจากนี้ก็จะมีส่วนนั่งพักเท้า นั่งพักผ่อนหลังเดินช้อปปิ้งมาเหนื่อยๆ กว่า 200 ที่นั่ง ให้ท่านได้ซื้อสินค้ามากมายในราคาลดพิเศษ

📍 รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

พักที่ **APA KANAZAWA CHUO HOTEL** หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว





วันที่ 5 ตลาดโอมิโจอิชิบะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - ย่านซันมาชิซูจิ - อีออนพลาซ่า

📍 **รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม**

จากนั้นนำท่านสู่ “ตลาดโอมิโจอิชิบะ” คือตลาดชื่อดังกลางใจเมืองคานาซาว่า เริ่มเปิดให้บริการเมื่อ 400 ปีก่อนในฐานะตลาดเช้า ในยุคศักดินา ตลาดแห่งนี้เคยเป็นแหล่งอาหารสำคัญของแคว้นคะกะ และเริ่มเปิดให้บริการแก่คนทั่วไปในปี 1904 หลังจากนั้น ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนได้รับสมญานามว่า “ครัวแห่งคานาซาว่า” คราคำไปด้วยชาวบ้านในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ภายในตลาดมีร้านค้าประมาณ 170 ร้าน จำหน่ายอาหารทะเล ผักสด เนื้อสัตว์ กับแก้มขมของใช้ในชีวิตประจำวัน ดอกไม้ และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ลองไปสัมผัสบรรยากาศที่แสนครึกครื้นของตลาด พ่อค้าส่งเสียงแข็งแรงแย่งมีชีวิตรัว นอกจากนี้ ตลาดโอมิโจอิชิยังมีชื่อเสียงเรื่องร้านอาหาร คุณจะพบกับเมนูข้าวหน้าปลาดิบ และซูชิสดใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นำท่านชมสถานที่พิเศษสุด ซึ่งแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคิ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

📍 **รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**

จากนั้นนำท่านสู่ “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ จวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) เป็นทั้งที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะหรือกว่า 300 ปีที่แล้ว ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ” ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนและร้านค้าน่ารักๆ ที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านโบราณ และกลิ่นไอในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันน่าประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อีออนพลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินนาโงยา” เพื่อเดินทางกลับ

📍 **รับประทานอาหารเช้าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)**





วันที่ 6 สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ

- 00.30 น. เห็นฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647
- 04.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับเปลี่ยน และสถานที่ตั้ง ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการเดินทางเที่ยวเป็นสำคัญ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 18 - 23 เมษายน 2561	
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป	
ผู้ใหญ่	46,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง	44,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง	42,900 บาท
แพคเกจจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่)	6,000 บาท
ไม่ใช้ตัวเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่)	-20,000 บาท
เด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัวก่อนทำการจองคะ	

<p>(รับส่วนลด 2,000 บาท) จากราคาเดิม 49,900.->>เพียง 47,900.-</p> <p>เดินทาง 16 - 21 เมษายน 2561 (ขาดเที่ยววันสงกรานต์)</p> <p>17 - 22, 25 - 30 เมษายน 2561</p> <p>อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป</p>





ผู้ใหญ่	49,900 บาท >>> 47,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง	47,900 บาท >>> 45,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง	45,900 บาท >>> 43,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่)	6,000 บาท
ไม่ใช้ตัวเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่)	-21,000 บาท
เด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัวก่อนทำการจองค่ะ	

(รับส่วนลด 3,000 บาท) จากราคาเดิม 49,900.->>เพียง 46,900.-

เดินทาง 2 - 7, 8 - 13 พฤษภาคม 2561

9 - 14 / 10 - 15 พฤษภาคม 2561 (วันพีชมงคล)

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่	49,900 บาท >>> 47,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง	47,900 บาท >>> 45,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง	45,900 บาท >>> 43,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่)	6,000 บาท
ไม่ใช้ตัวเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่)	-21,000 บาท
เด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัวก่อนทำการจองค่ะ	

อัตราบริการนี้รวม

- ตัวเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นที่ศนาจร)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ (**คำนวณ ณ วันที่ 16/2/2561**)
- ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
- โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง *****ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1เดือน**
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง
- การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
- น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)

อัตราบริการนี้ไม่รวม

- **ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**
- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าช้อปปิ้ง, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์





- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกิดกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
- ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)

กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
- **ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ**
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง / ชำระเงิน / การยกเลิก

- กรุณาจองตั๋วล่วงหน้าก่อนการเดินทาง **พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท**
- ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
- **กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)**
- **กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)**
- **กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาตั๋ว (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)**
- **กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาตั๋ว (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)**

เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเก็บเอกสารจริงใดๆ

รบกวนส่งเอกสารเป็น **สำเนาหน้าพาสपोर्टที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน**

พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์

ควรแจ้งพร้อมสำรองที่นั่ง หรือ 15 วันก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า)

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจำนวนที่ระบุ
- กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตัวเครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้เราทราบ ณ วันที่สำรองที่นั่ง หากไม่มีการแจ้งเรื่องไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวเครื่องบินดังกล่าวได้
- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัวทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
- หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
- ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
- ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
- ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ **1 กรกฎาคม พ.ศ.2556** และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
- หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าจะประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง





- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
- **เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว**

